



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 16 กันยายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. 'กฤษฎา'อุ้มสวนยางจ่ายรายหัว-คุมหยุดกรีด	กรุงเทพธุรกิจ
2. '2 พ่อเมือง'เจ้าภาพเปิดใจ ฉวยโอกาสขอโปรเจกต์ 'บึงตู่'ถกกรม.สัญจร	มติชน
3. มะกัันแบนบริษัทดังไทย ซีโองแอร์ไลน์'อิหร่าน'ลำเลียงเสบียงสง่ซีเรีย เผยเหตุ...	มติชน
4. ตีปีบโครงการไทยนิยมยั่งยืน มท.1ชี้ไปได้สวย ปรับวิธีคิดเกษตรกรต่อยอดผลิตภัณฑ์...	แนวหน้า
5. มท.1เผยเกษตรกร4.3ล้านคนได้ประโยชน์จากไทยนิยมยั่งยืน	ไทยโพสต์
6. แจกต้นพันธุ์หอมทองหมื่นต้น ช่วยเกษตรกร..	ข่าวสด
7. NEXT GEN: แปลงไปยี่ห่วย้าเป็น 'ฟิล์ม ทุ พลาย' นวัตกรรมชะลอความสุกผลไม้	เดลินิวส์

>2 'กฤษฎา' ทุ่มสวนยาง 'จ่ายรายหัว-คุมหยุดกรีด'

'กฤษฎา' ทุ่มสวนยาง จ่ายรายหัว-คุมหยุดกรีด



ราคายางสูงขึ้นเกษตรกรภาคอื่นเริ่มหันมาปลูกยาง โดยปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ 14 จังหวัด ทำให้ผลผลิตมีมากถึง 4.5 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้ ส่งออกได้เพียง 3.5 ล้านตันเท่านั้น และมีเงินเป็นตลาดหลัก

ส่วนการใช้ยางในประเทศไม่เพิ่มขึ้นตามเป้า แม้รัฐบาลจะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐหันมาใช้ยางพาราในการก่อสร้างงานภายใต้สังกัด เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานยังติดขัดปัญหา ซึ่งในปี 2562 นี้คาดว่าจะเดินทางเร่งการใช้ยางได้มากขึ้น

“สิ่งสำคัญที่จะทำให้ราคายางปรับเพิ่มขึ้นคือ ต้องลดพื้นที่การปลูกยางลง เป้าหมายเป็นยางเก่าอายุเกิน 25 ปีไปแล้ว โค่นปีละ 4 แสนไร่ ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 16,000 บาท และยางในป่าที่ผิดกฎหมายกว่า 2 ล้านไร่ ต้องโค่นทิ้งทั้งหมด แต่มาตรการนี้ถูกคัดค้านจากเกษตรกรที่ปลูกกรีดยางส่วนใหญ่เป็นรายย่อย และยากจนไม่มีที่เป็นของตนเอง จึงชะลอไว้ก่อน และให้เป็นหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพิจารณา”

กฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีแนวคิดจะใช้วิธีการหยุดการกรีดยางอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งจะจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนแต่ยังหาวิธีการควบคุมไม่ได้เพราะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวสวนและผู้นำในแต่ละพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้การหยุดกรีดยางนี้เหมาะสมที่จะทำในช่วงที่น้ำยางออกสู่ตลาดพร้อมกันมากตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะใช้อำนาจคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานตาม พ.ร.บ.

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” เดินหน้าจ่ายเงินชาวสวนยาง 3,000 บาท ตามคำสั่งนายกฯ ให้ช่วยค่าครองชีพ พร้อมเล็งหยุดกรีดยาง ต้นปีหน้า จัดมาตรการโซนนิ่งประกบโค่นยางทั้ง 1 ล้านไร่ตามข้อเสนอ กยท. หวังสร้างเสถียรภาพราคายางทั้งระบบ

กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดูแลค่าครองชีพในระยะ 3 เดือนนี้ โดยจะใช้เงิน 3,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพารา หลังจากที่ราคายางที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องในขณะนี้เหลือกิโลกรัมละ 42 บาท โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างเตรียมโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กยท. 9 แสนราย รายละ 3,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

จะได้รับเงิน 500 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 6 ไร่ โดยจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

“โครงการนี้ช่วยค่าครองชีพชาวสวนยางเท่านั้นรัฐบาลไม่ได้แทรกแซงราคา แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพราะราคายางพาราไม่สูงขึ้น และนายกรัฐมนตรีจึงกังวลค่าครองชีพและความเป็นอยู่ชาวสวน กยท. และกระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือออกมาเร่งด่วน”

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาในปัจจุบันปรับตัวลดลง เพราะเป็นไปตามแนวโน้มตลาดโลก แต่คาดว่าในเดือน ต.ค.-พ.ย. นี้ภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝน การกรีดยางจะทำได้น้อยลง และจะเป็นผลให้ราคายางกลับมาสูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่แทรกแซงราคาในช่วงนี้ เพราะจะทำให้ราคาในตลาดบิดเบือนได้

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุสาเหตุราคาตกต่ำเป็นผลมาจากไทยขยายพื้นที่ปลูกมากเกินไป โดยในอดีต ปลูกยางเฉพาะภาคใต้เท่านั้น ทำให้ราคาก่อนหน้านี้ทะลุไปถึงกิโลกรัมละ 100-120 บาท และเมื่อ

เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 ที่ให้อำนาจกำหนดเขตพืชเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) เพื่อนำกำหนดพื้นที่การปลูกยางตามความเหมาะสมของดิน

แหล่งข่าวจากกยท.กล่าวว่าการประชุมผู้บริหารเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เยี่ยมถาวรโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่า กยท.เสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนโดยลดพื้นที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 1 ล้านไร่ จะทำให้ปริมาณลดลงปีละ 4 แสนตัน ภายใน 5 ปี (2562-2566)

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. รวมทั้งมีสวนยางอยู่ในพื้นที่สิทธิครอบครองตามกฎหมายและเปิดกรี๊ดมาแล้ว 7 ปี โดย กยท.จะคัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนอาชีพ โดยจะของบปีละ 4,030 ล้านบาท ในช่วง 5 ปี รวม 20,150 ล้านบาท จ่ายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไร่ละ 20,000 บาท จะลดพื้นที่ปลูกได้ปีละ 2 แสนไร่

ส่วนการแก้ปัญหายางพาราของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ผล โดยช่วงที่อำนาจประติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มโครงการมูลค่ากัญชกัณฑ์ที่รับซื้อยางในตลาด 8,890 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วงเงิน 21,000 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการทำให้ปัจจุบันมียางค้างสต็อก 1 แสนตัน และ กยท. รับผิดชอบค่าจัดเก็บรักษาเดือนละ 20 ล้านบาท

มาตรการดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการควบคู่ไปกับ 6 มาตรการ 1.มาตรการส่งเสริมการใช้ของหน่วยงานรัฐ 2. มาตรการควบคุมปริมาณการผลิต 3.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และการบริหารกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อจัดสวัสดิการแก่ชาวสวนยาง

4.มาตรการการสนับสนุนสินเชื่อเป็นวงเงินหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้ยางพาราทั้งระบบ 10,000 ล้านบาท 5. มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางหรือยางแห้ง 20,000 ล้านบาท สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท

6. มาตรการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางภายใต้ชื่อบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางการยางแห่งประเทศไทย

ปีกลองเลือกตั้งเริ่มดัง คสช.หว่าน'ซื้อใจรากหญ้า'

กรุงเทพธุรกิจ ● เมื่อเสียง“ปีกลอง”เลือกตั้งเริ่มดังขึ้น เราจะได้เห็นภาพของการ “หว่านเม็ดเงิน” จำนวนมหาศาล ช่วงที่ทวงรัฐบาลไปกับโครงการต่างๆ โดยเฉพาะนโยบาย “ซื้อใจรากหญ้า” ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาปากท้องและความ เป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะภาค เกษตร ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดัน “นโยบายอุ้มเกษตรกร” หลายโครงการ อาทิ การแก้ปัญหาราคายาง ก่อนหน้านี้ “กฤษฎา บุญราช” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ให้คำมั่นกับมือชาวนายางไว้ เมื่อครั้ง รับตำแหน่งว่า “จะแก้ราคายางใน 3 เดือน” ขณะเดียวกันล่าสุดรัฐบาลได้คลอด มาตราดูแลค่าครองชีพในระยะ 3 เดือน นี้ โดยจะใช้เงิน 3,000 ล้านบาทภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ชาวนายางพารา

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/2562 วงเงินรวม 97,950.48 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

หรืออย่างในช่วงปลายเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ เม็ดเงิน 15,597.340 ล้านบาท ขณะเดียวกันเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลยังได้ไฟเขียว กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้ทุนเปิดฉาก 200,000 ล้านบาท โดยจะเป็นกองทุนเพื่อ

แก้ไขให้เกษตรกรทุกสาขาอย่างยั่งยืน นอกจากการแก้ปัญหาเกษตรกรแล้ว ยังมีในส่วนของ “นโยบายการปัญหาหนี้ นอกระบบ” ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมายให้ “บิ๊ก บ๊อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยข้อมูล ล่าสุดข้อมูล ณ ส.ค.2561 มีจำนวนลูกหนี้ รวม 927,347 รายเจ้าหนี้ 18,294 รายมีมูลหนี้ รวม 61,269 ล้านบาท มีการเจรจาทำข้อตกลงที่เป็นธรรมแล้ว 335,372 รายผลการเจรจาสามารถคืนเป็นทรัพย์สินให้ ประชาชนแล้ว กว่า 1,700 ล้านบาท โฉนดที่ดินกว่า 1,900 ฉบับ จำนวน 7,300 ไร่

รวมถึงอีกหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท, โครงการธงฟ้าประชารัฐ” และนโยบายแก้จนหลายๆ โครงการที่ได้ดำเนินไปก่อนหน้านี้

ยิ่งล่าสุดที่มีการประกาศกฎหมาย ลูกจำนวน 2 ฉบับคือ กม.เลือกตั้ง ส.ส. และกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. โหมดการเลือกตั้งก็เริ่มมีความชัดเจนว่าการเลือกตั้ง จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.2562 หรือ อย่างช้าไม่เกินเดือนพ.ค.2562 ดังนั้น ภาพของการโหม “แพ็คเกจ” เอาใจคน รากหญ้าในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาล ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในเรื่อง การหวังผล “คะแนนนิยม” ที่มีต่อ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เพื่อ ปูทางไปสู่การทวงสนามการเมือง ในอนาคตอันใกล้!

'2 พ่อเมือง'เจ้าภาพเปิดใจ ฉวยโอกาสขอโปรเจกต์ 'บิ๊กตุ๋'ถกกรม.สัญญา



หมายเหตุ - นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯเลย และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงการเตรียมความพร้อมและข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายนนี้

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ผู้ว่าฯเลย

หลังจากที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจพื้นที่จังหวัดเลยในวันที่ 17 กันยายน ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้การตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี และคณะจึงได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจในส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนในภาคของเอกชน ได้มีการประชุมทั้งหอการค้า สมาคมอุตสาหกรรม ธุรกิจทางท่องเที่ยว และกีฬาน้อง



เกษตรกร ร่วมกับส่วนราชการ ได้ข้อสรุปในส่วนของจังหวัดเลยที่จะนำร่างเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตอนบน (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อที่จะเสนอ ครม.สัญจรในส่วนของจังหวัดเลย

เรื่องที่ 1 เรื่องของสนามบิน เป็นเรื่องที่ทำเป็นเพราะว่าการลงทุนที่ดี หรือแม้แต่การท่องเที่ยว จำเป็นต้องปรับปรุงสนามบิน ซึ่งเดิมเรารองรับผู้โดยสารเมื่อปี พ.ศ.2547 ถึงปีนี้ผู้โดยสารเพิ่มมาเท่าตัว ถ้าไม่รีบปรับปรุงก็จะเสียโอกาส ปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารและลานจอดรถคับแคบ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการ จึงขอรับการสนับสนุนก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลัง

ใหม่ พร้อมกับลานจอดรถ ซึ่งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเลยจะใช้งบประมาณ 987 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานของท่าอากาศยานเลยรับผิดชอบ

เรื่องที่ 2 ถนนเชื่อมระหว่างเมือง ตั้งแต่เลย-อุดรฯ เลย-พานงเค้า เลย-หล่มสัก เลย-หนองคาย แล้วก็เส้นทางไป อ.ทาลี ข้ามไปแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ทุกเส้นขอเป็น 4 เลน เส้นทางทั้งหมดนี้จะเข้าสู่ตัวเมือง เป็นการพัฒนาโครงการทางหลวงสายหลัก เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย โดยใช้งบประมาณ 10,3780 ล้านบาท ซึ่งจะมีแขวงทางหลวงเลยที่ 2 รับผิดชอบ

ส่วนเรื่องที่ 3 คือโรงพยาบาลซึ่งจะขอยกฐานะโรงพยาบาลวังสะพุงและโรงพยาบาลเลย ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้พอๆ กัน โดยโรงพยาบาลวังสะพุงจะรับภาระในโซนของ อ.ภูหลวง ภูกระดึง ผาขาว เอร่าวัน โดยทั้ง 5 อำเภอ ผู้ป่วยไม่ต้องมาแออัดเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเลย โดยเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการบริการสุขภาพ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 277 ล้านบาท โดยจะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลวังสะพุงและโรงพยาบาลเลย รับผิดชอบ

เรื่องที่ 4 เรื่องของเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ เราทำเรื่องเกษตรช่วงฤดูฝนไม่น่ามีปัญหา แต่ในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำ ซึ่งทางเกษตรกรก็อยากจะได้ระบบน้ำบาดาลที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเกษตรกร คือ ระบบน้ำบาดาลพิสูจน์แล้วว่าการใช้น้ำบาดาลจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีน้อยมาก จึงเหมาะกับการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรที่ทำสวนแบบผสมผสาน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดี เป็นการยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต จะใช้งบประมาณ 166 ล้านบาท จะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพลังงาน ทั้ง 4 ข้อ ที่จังหวัดเลยนำร่างเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตอนบน รวมงบประมาณการก็ประมาณหมื่นกว่าล้านบาท

สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์



ในการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์ หลักๆ เราเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบูรณ์ จะเป็นสถานที่หลักซึ่งมีความพร้อมโดยทางอธิการบดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในขณะที่ทางสำนักงานรัฐมนตรีก็ลงมาตรวจสอบและให้คำแนะนำตลอด เพราะฉะนั้นในเรื่องการประชุม ครม.สัญจรที่เพชรบูรณ์ มีความพร้อมเกิน 100% ส่วนในเรื่องการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องสาธารณสุข ซึ่งจะมีการเปิดคลินิกหมอครอบครัว การพบปะประชาชน การมอบหนังสือคู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนทุกอย่างมีการเตรียมพร้อม และเราก็จะให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ดูหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ส่วนในเรื่องที่เราจะเสนอและขอรับการสนับสนุนก็ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว

ข้อเสนอที่จะขอรับการสนับสนุนจาก ครม.นั้น ความจริงมีเยอะมากเพราะการประชุมคราวนี้เป็นการประชุมของ 2 กลุ่มจังหวัด คือ ภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและทางสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งทางกลุ่มจังหวัดได้ประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้ง กระทั่งมีการสรุปกันแล้วว่าจะมีการนำเสนออะไรบ้าง ซึ่งก็มีหลายเรื่อง ทั้งเรื่องกระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและเรื่องของจังหวัด ก็คือเรื่องของกระทรวง ทบวง กรมนั่นเอง

ตอนนี้ก็มีการสรุปเพื่อนำเสนอแล้ว ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอการประชุม ครม. ส่วนจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างทาง ครม.ก็จะมาเคาะ แต่เราได้เสนอในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ หรือบางเรื่องเข้าไป อย่างเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลหล่มสัก หรือห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งมีการขอสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา

การประชุม ครม.เตี้ยนี้ก็เลยฉวยโอกาสยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเลย ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนเมื่อไหร่ เพราะไปตักค้ำหรืออยู่ในบัญชีกระทรวงสาธารณสุขอยู่นานแล้ว เลยอยากเร่งรัดเพราะมีเหตุผล ซึ่ง ครม.ก็จะมาดูและพิจารณาเหตุผลที่เราให้ว่าพอหรือไม่ หากพอก็จะเร่งรัดและจัดสรรให้ ส่วนอะไรที่ไม่เคยขอเลยอย่างกรณีอุทยานธรณีเพชรบูรณ์สู่อุทยานธรณีโลกและอุทยานธรณีเทปสุ่มรดกโลก ก็แค่เพื่อทราบและเมื่อทราบแล้วยังไงต่อ ทุกกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้การสนับสนุน ทางจังหวัดก็มีหน้าที่ประสานงานต่อไป

การประชุม ครม.สัญจรนั้นประโยชน์ที่ได้ก็คือ 1.สิ่งที่ขอรับการสนับสนุนไปหรือขอไปนานแล้วยังไม่ได้รับการสนับสนุน ก็จะมีโอกาสได้ 2.การมาของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ใช่มาว่าจะให้อะไรอย่างเดียว แต่ยังมาดูด้วยว่ามีปัญหาอะไรที่จะให้ช่วย ก็มีกลุ่มสมาคมการท่องเที่ยวเขาค้อก็จะได้พบนายกรัฐมนตรีก็จะมีการพูดคุยว่ามีปัญหาอะไรและจะแก้ปัญหาได้อย่างไร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ร่วมคณะก็จะให้ส่วนราชการเข้าไปช่วย ไม่ว่าจะติดขัดปัญหาในด้านกฎหมายหรือป้าไม่ก็จะมีการลงไปช่วยกันดู มี 2 เรื่องที่ทางคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา คือ 1.ให้การสนับสนุนงบประมาณ 2.มาดูหรือมาทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคของจังหวัดว่าควรจะแก้ไข ปัญหาอย่างไร แต่สิ่งที่ได้แน่ๆ ในตอนนี้ก็คือโรงแรม

ทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอข้างเต็มหมดแล้ว เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอนนี้ จ.เพชรบูรณ์เศรษฐกิจมีความคึกคัก และอีกอย่างในการประชุม ครม.ซึ่งรัฐมนตรีไม่ใช่มาร่วมประชุมแล้วก็กลับ แต่รัฐมนตรีทุกกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จะลงพื้นที่ไปติดตามดูงานและโครงการต่างๆ และเมื่อรับรู้ปัญหา ก็จะช่วยแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะแค่ในการประชุม ครม.เท่านั้น แต่รัฐมนตรีจะเดินทางมาก่อนและจะลงพื้นที่ไปติดตามแก้ไขปัญหานั้นทางส่วนราชการในจังหวัดก็ต้องเตรียมพื้นที่และสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอให้ทางรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ตัวเงินที่จะได้รับการประชุม ครม.เพียงอย่างเดียว ยังเป็นการแก้ไขปัญหา ในเรื่องบุคคล พื้นที่งบประมาณและดูพัฒนาการต่างๆ อาทิ โครงการไทยนิยมยั่งยืนหรือสินค้าโอท็อป มีการพัฒนาไปแค่ไหนและควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือประโยชน์ที่ จ.เพชรบูรณ์จะได้รับแบบเต็มๆ จากการประชุม ครม.สัญญาในครั้งนี้

มะกันแบนบริษัทตั้งไทย

ซีโองแอร์ไลน์'อีทราน' ลำเลียงเสบียงส่งซีเรีย เผยเหตุม.44โละกกพ. คลังเข็น30กม.บูมศก.

รมว.ดีอีเดินแผนตั้งคณะเตรียม
ควรวมกิจการ'ทีโอที-แคท' ใช้ชื่อ
บริษัทใหม่เป็นบริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ (เอ็นที) คลังถือหุ้น 100%
กสทช.ประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่
หลังศาลสั่งคุ้มครองผู้ใช้คลื่น 850
ของดีแทคชั่วคราว (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

มะกันแบน

กสทช.เร่งประมูลคลื่นก่อน15ธ.ค.

เมื่อวันที่ 15 กันยายน กรณีศาลปกครอง
กลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา
หนึ่งวันก่อนสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท โท
เทล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือดีแทค กับบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) หรือแคท จะสิ้นสุดลงในวัน
ที่ 15 กันยายน 2561 ให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวจ
จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพื่อไม่ให้ผู้
ใช้บริการจากดีแทคบนคลื่นความถี่ย่าน 850
เมกะเฮิรตซ์ ได้รับผลกระทบจากการใช้งานไม่
ได้หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล่าวแล้วนั้น
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า สิ่ง ที่ กสทช.
สามารถทำได้ในระหว่างนี้คือการจัดประมูล
คลื่นความถี่รอบใหม่ ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม
2561 เนื่องจากหากดีแทคเข้าร่วม และเป็น
ผู้ชนะการประมูล ปัญหาขมขื่นก็จะไม่เกิด
ขึ้น แต่หากผู้ให้บริการรายอื่นเป็นผู้ชนะการ
ประมูล ส่งผลให้ผู้ใช้งานบนคลื่นความถี่ย่าน
850 เมกะเฮิรตซ์ ต้องดำเนินการโอนย้ายไป
ใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นที่รองรับการ
ให้บริการ หรือหากจะใช้บริการกับผู้ให้บริการ
รายเดิมก็ให้เปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่อื่น

“ในกรณีเลขหมายที่ไม่มีมีการเคลื่อนไหว
การใช้งาน (แอ็กทีฟ ยูสเซอร์) ตามข้อ
กำหนดต้องทิ้งระยะเวลา 6 เดือน จึง
สามารถระงับซิมดังกล่าวได้ แต่เบื้องต้น
ดีแทคเข้าสู่มาตรการเยียวยาเป็นเวลา 3

เดือน ตามคำสั่งศาล ก็ต้องยึดถือตามนั้นไม่
เปลี่ยนแปลง จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่าง
อื่น” นพ.ประวิทย์กล่าว

ดีแทคโหมแจงลูกค้าย้ายคลื่น

แหล่งข่าวจากบริษัท โทเทล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า
ระหว่างนี้ดีแทคจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่
ยังเป็นซิมเดิมในระบบสัมปทานกับ แคท โอน
ย้ายระบบต่อไป ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล
จำนวนผู้ใช้บริการที่ดำเนินการโอนย้าย และยัง
ไม่ดำเนินการโอนย้ายได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบ

ต่อการแข่งขันในตลาด

“ลูกค้าที่ใช้งานบนคลื่นความถี่ย่าน 850
เมกะเฮิรตซ์ จำนวนกว่า 90,000 ราย สามารถ
เข้ารับบริการโอนย้ายระบบได้ที่ศูนย์บริการ
ลูกค้าดีแทคได้ทุกสาขาบริการ ทั้งนี้ หากมี
ข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ *444#
โทรออก” แหล่งข่าวกล่าว และว่า นอกจากนี้
ได้ลงนามสัญญา 2 ฉบับกับแคท และบริษัท
ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ระงับข้อพิพาทและให้
บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม และสัญญา
การขอใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม มีระยะสัญญา
ขั้นต้น 8 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้
เพื่อให้ลูกค้าดีแทคสามารถใช้งานได้ตามปกติ
หลังหมดสัมปทาน หรือไม่เกิดขมขื่น

คลังเข็น30กม.ค้ำเสร็จก่อนเลือกตั้ง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย
ถึงการเร่งผลักดันกฎหมายค้ำคัง ก่อนที่จะ
มีการเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2562 ว่าปัจจุบัน
มีกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวม 30
ฉบับ เป็นภารกิจที่จะต้องเร่งให้จบในรัฐบาล
ชุดนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญต่อการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
คาดว่าร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนิน
การจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ภายในเดือน

พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทันกับช่วงเลือกตั้ง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในรายละเอียดร่าง
กฎหมายสำคัญ เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) การได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขไปเอกชนพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของรัฐ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่...) เพื่อรองรับระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(กฎหมายอีเพย์เมนต์) ซึ่งกฎหมายนี้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช. นอกจากนี้ มี

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรการป้องกันการค้าทองคำไอออนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิลซิเนส) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (เวต) จากการให้บริการในต่างประเทศ

ยังมีร่างกม.ต่อคิวอีกกว่า100ฉบับ

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ อีกกว่า 100 ฉบับ ทั้งในส่วนที่มีความคืบหน้าและอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยการจัดเก็บภาษี และการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงเศรษฐกิจ ส่วนแรกคือร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สนช.พิจารณาไปแล้วหลายวาระ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และร่าง พ.ร.บ.พัฒนาและกำกับดูแลบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง 2 เรื่องนี้มีโอกาสที่ร่างกฎหมายจะไม่ผ่านสูง เนื่องจากติดปัญหาระยะเวลาและการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีแนวคิดทำสลากรูปแบบใหม่ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการผลักดันร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร นอกจากนี้ มีร่าง พ.ร.บ.การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากร

แสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ที่กำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายการเงินเช่น ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์สินเพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์และเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆ ด้วย ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เช่น ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่าง พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ เป็นต้น และที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เช่น ร่างแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

ตั้งทีมเตรียมควมรวมทีโอที-แคท

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามมติ คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่องของการโอนทรัพย์สินจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ไปยังบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม.ดังกล่าว และเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการควบรวมกิจการ โดยให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเสนอต่อ ครม.ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเสนอ ครม.ในเดือนธันวาคมนี้

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เปิดเผยว่า นอกจากคณะทำงานเตรียมการควบรวมกิจการของทีโอทีและแคท ต้องจัดทำแนวทางในการควบรวมกิจการแล้ว ยังต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อกังวลในการควบรวมกิจการใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นการถือครองคลื่นความถี่ โดยจากการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เมื่อต้นพบว่าการควบรวมกิจการจะไม่กระทบต่อการถือครองคลื่นความถี่ สามารถออกใบอนุญาตได้ในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และมีสิทธิในการถือครองเช่นเดิม และ 2.ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายของทีโอทีและแคท ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา และต้องมีความชัดเจนในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเสนอต่อ ครม. และ ครม.ตามลำดับ “ความสำเร็จ

ของการควบรวมครั้งนี้ มาจากการจัดตั้งคณะทำงานเป็นตัวกลางในการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหารของทีโอที และ

แคท โดยบริษัทใหม่ที่จัดตั้งจะใช้ชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) กระทรวงการคลังถือหุ้น 100%” น.ส.อัจฉรินทร์กล่าว

ซีปลดกพ.ปมขัดแย้งเพียง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า กรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้อำนาจ ม.44 มีคำสั่งปลดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดปัจจุบัน และตั้ง กกพ.ชุดใหม่ จำนวน 7 คน มีผลเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ไม่ใช่ที่ประหลาดใจสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวลือเกี่ยวกับการปลด กกพ.ออกมามีอย่างต่อเนื่อง กระทั่งวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา มีกรรมการ กกพ.สมัครใจลาออกจำนวน 2 ราย คือนายวัชร คุณาวัฒน์ และนางดวงมณี โกมารทัต เหลือกรรมการ กกพ. 4 คน เพราะเมื่อปลายปี 2560 นายไกรสิทธิ์ วรรณสุต มีอายุครบ 70 ปีหมดวาระการเป็นกรรมการ กกพ. จึงมีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลจะตั้ง กกพ.ใหม่ทดแทนหรืออาจใช้ ม.44 ตั้งชุดใหม่ยกชุด

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

มะกันแบน

แหล่งข่าวกล่าวว่า สาเหตุการปลด กกพ. และตั้งใหม่ครั้งนี้ มาจากการทำงานของ กกพ. ยังไม่สนองนโยบายของรัฐด้านพลังงานเท่าที่ควร อาทิ ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ปมปัญหาโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะที่ กกพ.ไม่เห็นด้วย ความขัดแย้งกับบริษัทเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการดำรงตำแหน่งของ กกพ.ชุดเก่าที่รัฐบาลเห็นว่า เมื่อครบ 3 ปี ควรจับสลากลาออก 3 คนตามข้อกฎหมาย แต่ปัจจุบันทำงานมาแล้ว 4 ปี จึงมีการกดดัน กกพ.ให้ลาออกอย่างต่อเนื่อง

หุ้นไทยยังไปต่อขยับดัชนี1800จุด

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้น

อย่างแข็งแกร่ง โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 20.63% จากสัปดาห์ก่อนมาที่ 56,126.77 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ปิดที่ 442.61 จุด เพิ่มขึ้น 1.52% จากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดหุ้นพบว่า ในช่วงต้นสัปดาห์ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงจากความกังวลต่อประเด็นพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรอบใหม่ แต่หุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวขึ้นจากแรงหนุนความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้ง ประกอบกับตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้า หลังสหรัฐกับจีนอาจจะมีการเจรจาด้านการค้ารอบใหม่ และยังมีแรงหนุนจากแรงซื้อเพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติกลับมา จึงมองดัชนีตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจะมีแนวรับที่ 1,700-1,710 จุด และแนวต้านที่ 1,730-1,750 จุด โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) การเจรจาทางการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีน สถานการณ์ของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆ

นายประกิต ลิวิวัฒน์เกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน เป็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง และมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับวันก่อนๆ ตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ ส่วนแนวโน้มในสัปดาห์หน้า และช่วงที่เหลือของปีประเมินว่าดัชนีจะปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยกลีกรตั้งเป้าดัชนีสิ้นปีไว้ที่ระดับ 1,805 จุด

‘ธนาธร’ ซีอีโอซีเกิดปัญหาเหลื่อมล้ำ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่าเห็นต่างกับรัฐบาลชุดนี้ที่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างไปที่ภาคตะวันออก เพราะคนที่ได้ประโยชน์จากอีอีซีไม่ใช่คนภาคตะวันออก แต่คือกลุ่มทุนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ไปตั้งโรงงานอยู่ที่ภาคตะวันออก ขณะที่คนภาคตะวันออกจะรับทุกซ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แออัด นี่คือนั่นประเด็นที่คนไม่สังเกต “หากไปดู GDP per capita (รายได้ต่อหัว) ของคนในภาคตะวันออกจะพบว่าสูงมาก เฉพาะจังหวัดระยองจังหวัดเดียวในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเติบโตมากกว่าภาคอีสานทั้งภาค นี่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจ แต่ต้อง

ไปดูว่าการเติบโตของระยองไปอยู่ที่คนระยองหรือไม่ ความจริงคือไม่ใช่ สิ่งที่จะเติบโตในจังหวัดระยองถ้าไม่เป็นบริษัทต่างชาติก็เป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ดังนั้นถ้ายังสนับสนุนอีอีซีก็เท่ากับยังสนับสนุนความเหลื่อมล้ำ เรามองไม่เห็นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแบบนี้ได้” นายธนาธรกล่าว และว่า สิ่งที่น่าตกใจใหม่เสนอคืออุตสาหกรรมที่จะไปลงในภาคอีสาน กลับยืนยันว่าไม่มีจังหวัดใดในภาคอีสานแม้แต่จังหวัดใหญ่อย่างนครราชสีมาหรืออุบลราชธานีที่มีการจ้างงานระดับ 30,000 บาทต่อเดือนเกิน 3,000 งาน หากไม่นับหน่วยงานราชการ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคืองานที่มีคุณภาพในต่างจังหวัด จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เมื่ออุตสาหกรรมยึดโยงกับทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนใน

จังหวัดนั้นด้วย

ล้นทบทวนนโยบายศก.กับจีนแน่

นายธนาธรกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนไทยและกลุ่มทุนจีนว่า การที่ไทยเป็นประเทศที่มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่ากับปิดโอกาสการค้า เศรษฐกิจและความร่วมมือกับต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่มทุนที่ทำงานร่วมกับคณะรัฐประหารเป็นกลุ่มทุนที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับประเทศจีนทำให้ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเห็นการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนจำนวนมาก

“ยกตัวอย่างการสร้างรถไฟของจีนในประเทศไทย จีนให้เงินกู้แก่ไทยเพื่อกลับไปซื้อรถไฟจีนและต้องจ้างงานคนจีน หมายความว่าแม้เขาจะให้เงินเราแต่เราต้องซื้อของจีนทั้งหมด และพูดจริงๆ มันไม่มีใครสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือความเร็วปานกลางด้วยระยะทาง 3.8 กิโลเมตร นี่มันเรื่องตลกซดๆ เป้าหมายที่เห็นได้ชัดคือการปักธงของจีนไว้เพื่อที่รัฐบาลต่อไปเข้ามาแต่เส้นทางรถไฟไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นของจีนอยู่แล้ว เพราะได้สร้างไว้แล้ว 3.8 กิโลเมตร สิ่งนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นโครงการไฮโปเวลล์ 2 ดังนั้นนโยบายที่กำกับรัฐบาลจีนทั้งหมด หากพรรคอนค.ได้เข้ามาบริหารงานต้องนำกลับมาทบทวนนโยบายที่ทำแล้วไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่ทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองต้องยกเลิกให้หมด” นายธนาธรกล่าว

พิจิตรย้ำ-ข่าวราคาคงต่ำ

นายเจนศิลป์ เจริญบรรคักดี ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ต้องยอมรับความจริงว่าขณะนี้ปัญหาด้านเศรษฐกิจแย่ โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตร เนื่องจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ถูกตรึงราคาเหลือเพียงตันละ 5,000 กว่าบาท สูงสุดได้แค่ตันละ 6,000 บาท ชาวนาไม่ขายข้าวก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน จำเป็นต้องขายประกอบกับโรงสีพิจิตรเองเหลือแค่ 8 โรง ที่เหลือปิดหมดเพราะพิษเศรษฐกิจ

“รัฐบาลพยายามส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว เข้าใจว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความสำคัญ แต่ต้องอาศัยต่างชาติให้เข้ามาเที่ยว ส่วนคนไทยจะไปเที่ยวคงไม่มี เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีเงินไม่มีรายได้ ไม่มีเงินหมุนเวียน จะเอาเงินที่ไหนไปจับจ่ายใช้สอย ยิ่งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพิจิตรก็เงียบเหงา คนไม่ออกไปจับจ่ายใช้สอย เพราะไม่มีเงิน หากรัฐบาลจริงจังจะช่วยก็ขอให้ช่วยในเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องราคาข้าวและภาพรวมด้านเศรษฐกิจ”

นายเจนศิลป์กล่าวด้วยว่า รัฐบาลพยายามนำเงินส่งมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระจายในหมู่บ้านตำบล แต่มองว่าไม่มีประโยชน์ต่อประชาชน เนื่องจากบางหมู่บ้านนำไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งรัฐบาลกับจังหวัดไม่มีการตรวจสอบจริงจัง ว่าเงินเมื่อลงมาแต่ละพื้นที่แล้วนำไปทำอะไรบ้าง มีการทุจริตกันหรือไม่ ไม่ใช่มาลงมาเพื่อเป็นผลงานมันไม่ถูกต้อง

ติบีบโครงการไทยนิยมยั่งยืน มท.1ชี้ไปได้สวย

ปรับวิธีคิดเกษตรกร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มเงินเข้ากระเป๋า

“อนุพงษ์” เผย ไทยนิยมยั่งยืนไปได้สวย ให้ความรู้เกษตรกรรายหัว ปรับวิธีคิดทำการเกษตรให้เหมาะกับพื้นที่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของประชาชน เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

▶▶▶ ต่อ : มท.1 - หน้า 9

มท.1

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการไทยนิยมยั่งยืน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ตรงตามความต้องการของตัวเองและศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ หนึ่งในแผนงานหลักคือยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปให้ความรู้ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีเกษตรกรได้ประโยชน์รวม 4.3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยสิ่งที่เราดำเนินการคือไปดูว่าแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับปลูกพืชอะไร ถ้าเขาทำอยู่แล้วเราจะเข้าไปให้ความรู้ลด

รายจ่ายเพิ่มรายได้โดยพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ถ้าพื้นที่ไหนปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ก็จะทำให้คำแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมหรือเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์แทน

“เราลงไปให้ความรู้แทบจะเป็น

รายบุคคล มีเมนูการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนตัดสินใจ แม้เป็นเรื่องยากในการเปลี่ยนความเคยชินประชาชน แต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป เราต้องใช้ความรู้และเวลา โดยรวมถือว่าประชาชนตอบรับดี”

พล.อ.อนุพงษ์

กล่าวว่า นอกจาก

การแนะนำให้ประชาชนประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วเรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของประชาชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงเข้าไปพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำชุมชน แก้ไขปัญหาที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร เชื่อว่าการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ลงไปช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนจะสร้างความยั่งยืนและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

มท.1เผยเกษตรกร4.3ล้านคนได้ประโยชน์จากไทยนิยมยั่งยืน

กรุงเทพฯ ● พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการมหาดไทย ภายใต้อำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการไทยนิยมยั่งยืน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ตรงตามความต้องการของตัวเองและศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ หนึ่งในแผนงานหลักคือยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปให้ความรู้ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีเกษตรกรได้ประโยชน์รวม 4.3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยสิ่งที่เราดำเนินการคือ ไปดูว่าแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับปลูกพืชอะไร ถ้าเขาทำอยู่แล้วเราจะเข้าไปให้ความรู้ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ถ้าพื้นที่ไหนปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ก็จะทำให้คำแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน

ไปปลูกพื้นที่ที่เหมาะสม หรือเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์แทน เราลงไปให้ความรู้แบบจะเป็นรายบุคคล มีเมนูการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนตัดสินใจ แม้เป็นเรื่องยากในการเปลี่ยนความเคยชินประชาชน แต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป เราต้องใช้ความรู้และเวลา โดยรวมถือว่าประชาชนตอบรับดี

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า นอกจากการแนะนำให้ประชาชนประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของประชาชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รวมถึงเข้าไปพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน แก้ไขปัญหาที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร เชื่อว่าการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ลงไปช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของประชาชน จะสร้างความยั่งยืนและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 16 กันยายน 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10154

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 28.40

Ad Value: 34,080

PRValue (x3): 102,240

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจกต้นพันธุ์หมอนทองหมื่นต้น ช่วยเกษตรกรชุมพร-สุราษฎร์เจอโรครากเน่า

แจกต้นพันธุ์หมอนทองหมื่นต้น ช่วยเกษตรกรชุมพร-สุราษฎร์เจอโรครากเน่า

ชุมพร - นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยภายหลังมอบต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองให้กับตัวแทนเกษตรกร จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปปลูกทดแทนต้นทุเรียนที่ตายจากโรครากเน่า ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร โดยส่งมอบให้เกษตรกรในภาคใต้ 3,850 ต้น และภาคตะวันออก 6,650 ต้น ว่า จากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝนมากและฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรหาช่วงจังหวะในการจัดการสวนและพันสารเคมี เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงไม่ได้ตามกำหนดเวลา ต้นทุเรียนซึ่งอ่อนแอต่อโรครากเน่า โคนเน่า จากเชื้อไฟทอปธอรา พาล์มไวรา อยู่แล้วจึงทรุดโทรมและตาย เนื่องจากการเป็นโรครากเน่า โคนเน่า ร่วมกับเชื้อราชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ภายนอกกิ่งที่เจริญขึ้นมาภายหลัง

นอกจากนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการไว้ผลผลิตบนต้นมาก หลังการเก็บเกี่ยวต้นทุเรียนจึงอ่อนข้างทรุดโทรม ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุเรียนที่ทรุดโทรมและเป็นโรครากเน่า ประกอบกับเกษตรกรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดเชื้อรา

จากสาเหตุดังกล่าวกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีขยายพันธุ์ทุเรียนเพื่อนำไปช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหา โรครากเน่าในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก 10,500 ต้น และได้จัดมอบต้นพันธุ์ทุเรียนเพื่อปลูกทดแทนต้นทุเรียนที่ตายไป ได้จัดทำการเตือนภัยแก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรครากเน่า เพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการตัดกิ่งที่ตายแล้ว

พร้อมกับแนะนำวิธีการรับมือโรครากเน่า โคนเน่าในทุเรียน ได้จัดอบรมและจัดทำเอกสารวิชาการป้องกันและกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า รวมถึงปัญหาศัตรูพืชอื่นๆ

แปลงใบยี่หระเป็น 'ฟิล์ม ทุ พลาย' นวัตกรรมชะลอความสุกผลไม้



“ผลไม้” นับเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่ผลไม้หลาย ๆ ชนิดก็มีข้อจำกัด เนื่องจากมีอายุสั้น ระยะเวลาในการขนส่งกว่าจะถึงสถานที่จำหน่าย รวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

ล่าสุด นักวิจัยไทย ผศ.ดร.ดุสิต อธิพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ผุดไอเดียพัฒนาวัสดุที่ทำหน้าที่ยืดอายุผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการถนอมอาหาร ผสมรวมกับวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศและมีต้นทุนต่ำ อย่าง “ใบยี่หระ” สมุนไพรพื้นถิ่นของไทยที่มีสรรพคุณทางยาหลากหลายชนิด สู่นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ “ฟิล์ม ทุ



พลาย" ที่ช่วยยืดอายุผลไม้สด โดยเริ่มใช้งานกับ
กล้วยหอม ที่สามารถชะลอการสุกได้นานถึง 2 เดือน

ผศ.ดร.ดุสิต กล่าวว่า ฟิล์ม ทุ พลาย (Film to fly)
นวัตกรรมยืดอายุผลกล้วยหอมด้วยวัสดุชีวธรรมชาตินาน 2 เดือน
ด้วยเทคนิคการเคลือบแบบบิโอดี (Edible Coating) โดยที่
ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง อีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคเชื้อราใน
ผลผลิตได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังจากเก็บเกี่ยวและระหว่าง
การขนส่งทางเรือ เพียงนำกล้วยไปชุบในสารเคลือบ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ โรคเชื้อราถือเป็นหนึ่งในโรคพืชที่ส่งผลกระทบต่อการ

ส่งออกกล้วยหอมไทยเป็นอย่างมาก โดยในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2561 ที่ผ่าน
มา มีปริมาณการส่งออกกล้วยหอมถึง 3.87 ล้านตัน ขณะเดียวกันพบ
ผลผลิตเสียหายก่อนวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

สำหรับนวัตกรรมดังกล่าว เกิดจากการทำงานร่วมกันของ 2 ส่วน
สำคัญ คือ **"สารสกัดจากใบยี่หระ"** สารสำคัญจากธรรมชาติที่ได้จาก
กระบวนการสกัดขั้นสูง ซึ่งมีความสามารถในการเกิดโรคเชื้อรา และ
"เซลล์โลสจากผักตบชวา" ทำหน้าที่เหมือนฟิล์มกักเก็บสารสำคัญจาก
ใบยี่หระไม่ให้สลายตัวเร็ว จากนั้นทำการละลายให้เป็นของเหลว เพื่อใช้
เคลือบผลกล้วยขณะที่เปลือกยังมีสีเขียวสด (ดิบ) 1 ครั้ง และทิ้งให้แห้ง
ประมาณ 1 ชั่วโมง สารดังกล่าวจะทำหน้าที่เหมือนฟิล์มเคลือบผลกล้วย
อีกชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สเอทิลีน (Ethylene) ออกมากระตุ้นให้กล้วย
ผลอื่นสุกตาม พร้อมชะลอการสุกของผลกล้วยได้นานถึง 2 เดือน ช่วย
รักษาสภาพผิวให้สวยงาม นำรับประทาน และป้องกันการเกิดโรคเชื้อรา
ได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าว สามารถนำไปประยุกต์
ใช้กับผลไม้ส่งออกสำคัญของไทยได้หลากหลายชนิด ทั้งมะละกอ และ
มะม่วงน้ำดอกไม้

นวัตกรรมดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 2 ปี มี
ต้นทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 100-150 บาทต่อสารครึ่งกิโลกรัม โดยอยู่
ระหว่างการยื่นจดอนุสิทธิบัตร

อีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์
การันตีคุณภาพจากเวทีประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับ
โลก ครั้งที่ 46 (46th International Exhibition of Inventions of
Geneva) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นางพร พาณิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th